
Komið þið sæl !

Á fundi bæjarráðs Hveragerðisbæjar þann 7. nóvember s.l. var tekið til umsagnar erindi frá 
Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis varðandi frumvarp til laga um grunnskóla 
(ritfangakostnaður), 230. mál.

Afgreiðsla bæjarráðs var eftirfarandi:

Meirihluti bæjaráðs telur óþarfi að skylda sveitarfélög til að útvega nemendum gögn til 
persónulegra nota en bendir á að nú þegar útvegar Hveragerðisbær öllum nemendum þessi 
gögn rétt eins og velflest sveitarfélög landsins.

Þessi afgreiðsla tilkynnist hér með.

Bestu kveðjur 
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